



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ข่าวสด
กรอบบ่าย

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/เศรษฐกิจ/ต่างประเทศ

วันที่: พุธ 3 เมษายน 2567

ปีที่: 33

ฉบับที่: 12180

หน้า: 5(บน)

Col.Inch: 37.23 Ad Value: 40,953

PRValue (x3): 122,859

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 'กยท.'ฟื้นธงราคายางยังทะยานต่อ

'กยท.'ฟื้นธงราคายางยังทะยานต่อ

ดีمانด์อย่างล้นตลาดโลกพุ่ง-ยุโรปมั่นใจคุณภาพ

การยางแห่งประเทศไทยมั่นใจราคายางพาราพุ่งต่อ จาก 2 ปัจจัยความต้องการยางล้อที่ยังสูง และการจัดระบบยางไทยที่รองรับกฎ EUDR ซึ่งครึ่งปีหลังมีแนวโน้มสดใส

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ในตลาดกลางยางพาราปัจจุบันมีการปรับตัวลงมาบ้างเล็กน้อย เนื่องจากที่ผ่านมาราคายางแผ่นรมควันปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วมาตั้งแต่ต.ค. 2566 โดยราคาแตะสูงสุด ณ ตลาดกลางยางพาราสงขลา เมื่อวันที่ 18 มี.ค.ที่ผ่านมา ที่ราคา 94.44 บาท/ก.ก. ดังนั้น การที่ราคายางที่ปรับตัวลงบ้างเป็นเรื่องของการ “ย่อตัว” ลงเล็กน้อยของราคายางแผ่นรมควันในตลาดเพื่อเข้าสู่จุดสมดุลระหว่างราคายางแต่ละชนิด ก่อนที่จะยกระดับราคา และมีโอกาสที่ทิศทางราคาจะปรับสูงขึ้นได้อีก

“เรามองว่า ราคายางปัจจุบันเป็นการพักราคาหรือราคาย่อตัวลงมา มันเหมือนกับเป็นการปรับฐานราคาเพื่อเข้าสู่สมดุล ตอนนี้ราคายางถือว่าขึ้นระดับก่อนข้างกึ่งที่แล้ว”

ด้านน.ส.อริวีณ์ แดงกนิษฐ์ ผู้อำนวยการฝ่ายเศรษฐกิจยาง กยท. กล่าวถึงความเชื่อมั่นว่า ราคายางจะปรับตัวสูงขึ้นหลังจากที่มีการพักฐานจากเหตุผล 2 ประการ คือ ความต้องการยางในตลาดโลกเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ “ยางล้อ” ในช่วงไตรมาส 1 และ 2 ผู้ประกอบการต้องการยางเพิ่มขึ้น จึงสต็อกวัตถุดิบยางเพิ่มมากขึ้นเพื่อนำไปใช้ในกระบวนการผลิตส่งมอบไตรมาส 3-4/2567 ในขณะที่ความต้องการใช้ยางสวนทางกับปริมาณผลผลิตในปัจจุบัน โดยเฉพาะในเดือนเม.ย.นี้ ที่คาดว่าจะมีผลผลิตยางออกสู่ตลาดเพียง 100,000 ตัน

อีกปัจจัยที่สำคัญ คือ การจัดระบบข้อมูลเพื่อตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของยางพาราของไทย ตั้งแต่เกษตรกร จนถึงข้อมูลการส่งออกยาง โดยเชื่อมระบบเข้าด้วยกันสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้อย่างเป็นรูปธรรมของ กยท. เพื่อรองรับกฎหมายว่าด้วยสินค้าที่ปลอดจากการตัดไม้ทำลายป่า (EUDR) จะสามารถช่วยให้ผู้ซื้อยางในสหภาพยุโรป (อียู) มั่นใจที่จะซื้อยางจากประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นอีก ดังนั้น ในช่วงครึ่งปีหลังนี้ยางไทยมีแนวโน้มที่สดใสและยังไปได้ต่อ



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/สังคม/เศรษฐกิจ

วันที่: อังคาร 2 เมษายน 2567

ปีที่: 33 ฉบับที่: 12179

Col.Inch: 16.19 Ad Value: 17,809

ภาพข่าว: ข่าวชนคนเข้ม: งานแรก

หน้า: 4(ขวา)

PRValue (x3): 53,427

คลิป: ชาว-ดำ



งานแรก - อัศวิน เชี่ยว ผู้บริหารอินฟอร์มาฯ พร้อม สุขทัศน์ ต่างวิริยกุล รอง
ผู้ว่าการการยางฯ และ วัลยา วงศาริยานิช ปธ.จนท.บห.คีสโตนฯ จัดงาน TyreXpo
Asia 2024 รวมอุตสาหกรรมยางล้อนานาชาติครบวงจร 15-17 พ.ค.นี้ ที่ไบเทค



1 เม.ย. 2567 11:30 น.

เกษตร > ราคาผลผลิตการเกษตร ไทยรัฐออนไลน์

กยท.มั่นใจราคาแผ่นรมควัน คาดจะคงระดับและมีแนวโน้มสดใสในช่วงครึ่งปีหลัง

-n n n+





ข่าวเกษตร

ติดตาม

ไทยรัฐโพล

คุณใช้เงินในการซื้อสินค้า/บริการ ประมาณกี่บาทต่อเดือน

 < 1,000 บาท 1,001 - 3,000 บาท 3,001 - 5,000 บาท 5,001 - 8,000 บาท 8,001 - 10,000 บาท > 10,000 บาท

การเก็บรวบรวมข้อมูลนี้นำไปใช้เพื่อ กิจกรรมทางการตลาดโดยยึดหลัก ปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สถานการณ์ราคายางแผ่นรมควันย้อยตัวลงเล็กน้อย เพื่อปรับฐานสู่สมดุลยางแต่ละชนิด โดย กยท.คาดจะยังคงระดับและติดตัวขึ้นได้ จากความต้องการยางล้อที่ยังสูง และการจัดระบบยางไทยที่รองรับกฎ EUDR

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ราคายางแผ่นรมควัน ชั้น 3 ในตลาดกลางยางพาราปัจจุบันมีการปรับตัวลงมาบ้างเล็กน้อย เนื่องจากที่ผ่านมาราคายางแผ่นรมควันปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วมาตั้งแต่ตุลาคม 2566 โดยราคาแตะสูงสุด ณ ตลาดกลางยางพาราสงขลา เมื่อวันที่ 18 มีนาคมที่ผ่านมา ที่ราคา 94.44 บาท/กก. ดังนั้นการที่ราคายางที่ปรับตัวลงบ้างเป็นเรื่องของการ "ย้อยตัว" ลงเล็กน้อยของราคายางแผ่นรมควันในตลาดเพื่อเข้าสู่จุดสมดุลระหว่างราคายางแต่ละชนิด ก่อนที่จะคงระดับราคา และมีโอกาสที่ทิศทางราคาจะปรับสูงขึ้นได้อีก



"เรามองว่าราคาขางปัจจุบันเป็นการพักราคา หรือราคาย่อตัวลงมา มันเหมือนกับเป็นการปรับฐานราคาเพื่อเข้าสู่สมดุล เนื่องจากช่วงก่อนหน้าราคาขางแผ่นรมควันมีราคาเพิ่มขึ้นสูงเมื่อเทียบกับขางชนิดอื่น แต่ตอนนี้ราคาขางถือว่ายืนระดับค่อนข้างคงที่แล้ว และจะมีทิศทางที่ราคาขางจะปรับเพิ่มขึ้นได้อีก และหากเมื่อเปรียบเทียบราคาซื้อขายขางของไทยยังอยู่ในระดับที่สูงกว่าราคาขางของประเทศอื่นๆ" ผู้ว่าการ กยท. กล่าว



นายณกรณ์ กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตามจากการติดตามราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ที่ประมูลผ่านตลาดกลางยางพาราของ กยท. พบว่า ราคา ยางที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่ช่วงตุลาคม 2566 จนถึงปัจจุบันนั้น ปรากฏมีการย่อตัวของราคาในลักษณะนี้มาแล้ว 2 ครั้ง ก่อนปรับเพิ่มขึ้นต่อ เนื่อง และทำจุดสูงสุดใหม่ในวันที่ 19 มีนาคม 2567 ที่ราคา 93.55 บาท/กก. ดังนั้นในช่วงนี้ที่ราคายางปรับลดลงมา



ด้าน นางสาวอิริณห์ แดงกนิษฐ์ ผู้อำนวยการฝ่ายเศรษฐกิจยาง กยท. กล่าวถึงความเชื่อมั่นว่าราคายางจะปรับตัวสูงขึ้นหลังจากที่มีการพักฐานจากเหตุผล 2 ประการ คือ ความต้องการยางในตลาดโลกเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะ "ยางล้อ" ในช่วงไตรมาส 1 และ 2 ผู้ประกอบการต้องการยางเพิ่มขึ้น จึงมีการสต็อกวัตถุดิบยางเพิ่มมากขึ้น เพื่อนำไปใช้ในกระบวนการผลิตส่งมอบไตรมาส 3-4/2567 ในขณะที่ความต้องการใช้ยางสวนทางกับปริมาณผลผลิตในปัจจุบัน โดยเฉพาะในเดือนเมษายนนี้ที่คาดว่าจะมีผลผลิตยางออกสู่ตลาดเพียง 100,000 ตัน



ผู้อำนวยการฝ่ายเศรษฐกิจภายนอก กยท. กล่าวด้วยว่า อีกปัจจัยที่สำคัญ คือ การจัดระบบข้อมูลเพื่อตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของพาราของ ไทย ตั้งแต่เกษตรกร ปลูกสวนยาง การพัฒนาระบบข้อมูลการซื้อขายผ่านตลาดกลางยางพารา จนถึงข้อมูลการส่งออกยาง โดยเชื่อม ระบบเข้าด้วยกันสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้อย่างเป็นรูปธรรมของ กยท. เพื่อรองรับกฎหมายว่าด้วยสินค้าที่ปลอดจากการตัดไม้ทำลาย ป่า (EUDR) จะสามารถช่วยให้ผู้ซื้อภายใน EU มั่นใจที่จะซื้อยางจากประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นอีก ดังนั้นในช่วงครึ่งปีหลังนี้ยางไทยมีแนวโน้มที่ สดใสและยังไปได้ต่อ.

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

เทรดทอง CFDs กับโบรกเกอร์ที่เชื่อถือได้ | เรียนรู้เพิ่มเติม

โบรกเกอร์ที่ได้รับรางวัลในการใช้แพลตฟอร์ม MT4/MT5

IC Markets | Sponsored

สมัคร

ข้าว-ยางฯ-ทุเรียน



ปัจจุบันราคาทุเรียนหน้าสวน กก.ละ 133 บาท ปลูกทุเรียน 1 ไร่ ได้ผลผลิตเฉลี่ย 2,000 กก. เท่ากับได้เงิน 266,000 บาท/ไร่ โดยมีต้นทุนเฉลี่ยไร่ละ 50,000 บาท ก็ยังมีกำไรไร่ละ 216,000 บาท ดีกว่าปลูกพืชชนิดอื่นมากมาย เพราะคนจีนกำลังถูกโจลกับทุเรียนมาก!!

📅 1 เมษายน 2567(<https://www.dailynews.co.th/date/2024/04/01/>) ⌚ 11:00 น.



22

6

1

(<https://social->

[plugins.line.me/lineit/share?](https://social-plugins.line.me/lineit/share?)

[url=https%3A%2F%2Fwww.dailynews.co.th%2Farticles%2F3301138%2F](https://social-plugins.line.me/lineit/share?url=https%3A%2F%2Fwww.dailynews.co.th%2Farticles%2F3301138%2F))

ผมคุยกับ “หมอชัย” นายชัย วัชรพงศ์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี จัดว่าเป็นนักวิชาการทางด้าน การเกษตรสมัยใหม่ และมีประสบการณ์ทั้งการเลี้ยงไก่-หมู-วัว-สวนมะม่วง

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

“หมอชัย” บอกว่าปีนี้ผลผลิตการเกษตรราคาดีมากพอสมควร โดยเฉพาะข้าวเปลือก-ยางพารา และพระเอกที่กำลังมาแรงคือ “ทุเรียน”

ตัวแรกคือข้าวเปลือกนาปรัง ปีนี้ถือว่าสูงที่สุดในรอบสิบปีที่ผ่านมา แม้ราคาข้าวสายพันธุ์เวียดนาม (ที่เรียกว่าข้าวเบอร์ 5 หรือ 20 หรือ 80) จะต่ำกว่าข้าวพันธุ์ไทย (ข้าว กข) แต่ถ้าเทียบในระหว่างข้าว สายพันธุ์เดียวกัน ทั้งข้าว กข และข้าวเบอร์ ต่างก็มีราคาสูงกว่าปีที่ผ่าน ๆ มา มาก คิดแล้วราคาขึ้นมา ประมาณ 2,000-3,000 บาท/ตัน

ADVERTISEMENT

ถ้าราคายืนอยู่ในระดับนี้ไปตลอดฤดูนาปีและนาปรังของปี 67 ที่จะมีปริมาณผลผลิตข้าวเปลือกออก มาประมาณ 35 ล้านตัน เฉพาะปัจจัยราคาที่เพิ่มขึ้น จะสามารถทำรายได้เพิ่มให้ชาวนาทั่วประเทศ ได้ราวปีละ 70,000-105,000 ล้านบาท

ขณะที่ราคายางพารา (ตลาดกลางยางพารา จ.หนองคาย) เมื่อวันที่ 28 มี.ค.67 ราคาน้ำยางสด 77.50 บาท/กก. ยางแผ่นดิบรมควันชั้น 3 (ไม่อัดก้อน) 86.85 บาท/กก.

ADVERTISEMENT

บางคนบอกว่าราคาขายแพง เพราะช่วงนี้ยางฯผลัดใบ กรีดยางฯไม่ได้ รวมทั้งการสกัดจับกุมยางฯเถื่อนจากประเทศเพื่อนบ้าน ไม่มีผลต่อราคาขายฯ เพราะยางฯเถื่อนมีจำนวนนิดเดียว!

ขอฟุดแบบนี้มาแล้ว 2-3 ปีที่ผ่านมา ทำไมช่วงยางฯผลัดใบ ราคาจึงปรับขึ้นอยู่ที่ กก.ละ 40 กว่าบาท เท่านั้น ส่วนเรื่องยางฯเถื่อน ถ้าเขามียางฯเถื่อนอยู่สต็อกแค่ 5-10% เท่านั้น โดย 5-10% คือยางฯที่โอเวอร์ซัพพลาย แต่สามารถปรับราคา กดราคายางในตลาดได้ เพราะชาวสวนยางกรีดยางฯขายทุกวัน

ถ้าแกล้งไม่ซื้อยางฯ 1-2 วัน เพื่อกดรราคา! ชาวสวนอาจจะอยู่ได้ แต่ก็เดือดร้อน เนื่องจากต้องหาเงินมาจับจ่ายใช้สอยรายวัน แต่ถ้าหยุดซื้อยางฯ 7 วัน เพราะยังมียางฯโอเวอร์ซัพพลายในสต็อก ชาวสวนที่กรีดยางฯทุกวันอยู่ไม่ได้หรอก! ปัจจุบันสามารถปลูกยางฯหลายภาคทั่วประเทศ และยังสามารถได้ในช่วงนี้ เพียงแต่ได้น้ำยางฯน้อยหน่อย

มาถึง “ทุเรียน” เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 67 มีข่าวบริษัท Shanghai East Best ลงนามสัญญาซื้อชาวทุเรียน จากกลุ่มเกษตรกร จ.จันทบุรี จำนวน 3,000 ตู้น มูลค่ากว่า 10,000 ล้านบาท โดย 400 ตู้นแรกจะส่งไปถึงประเทศจีนภายในเดือนเม.ย.67

งานนี้ “หมอชัย” บอกว่า นี่คือทศวรรษของความคลั่งไคล้ทุเรียน พ่อค้าทุเรียนรายใหญ่ของจีนเขารู้ดีว่า The Decade of Durian Fever กำลังเริ่มต้นขึ้นแล้ว เมื่อถึงฤดูกาลที่ผลผลิตออกสู่ตลาด ของจะขาดตลาดอย่างแน่นอน เพราะกำลังการผลิตไม่มีทางที่จะขยายตัวได้ทันตามกำลังบริโภคในจีนที่กำลังเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด และมันจะเป็นเช่นนี้ไปอีกเป็นสิบปีทีเดียว

อันที่จริงนอกจากไทย ยังมีหลายประเทศสามารถปลูกทุเรียนได้ เช่น จีน เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย แต่ทุเรียนเป็นไม้ผลที่ปลูกยาก มีความ “เซนซิทีฟ” สูง! หิมะตก หนาวไป ร้อนไป แล้งจัด หรือมีน้ำมากเกินไปก็ไม่ดี ติดดอก ติดลูกยาก รวมทั้งมีพายุ-ไต้ฝุ่นเข้ามามาก็ไม่ดี เพราะดอกจะร่วง ลูกจะร่วง รากจะเน่า

ADVERTISEMENT

แต่เอาเป็นว่า ไม่ว่าจะทุเรียนไทย-เวียดนาม-ฟิลิปปินส์ ส่วนใหญ่ส่งเข้าไปจีน แต่ยังไม่พอกับความต้องการบริโภคของคนจีน ส่วนมาเลเซียได้ผลผลิตแค่พอบริโภคในประเทศ เนื่องจากคนมาเลเซียบริโภคทุเรียนเฉลี่ย 11 กก./คน/ปี

สำหรับไทยปลูกทุเรียนได้ผลปีละ 1.2 ล้านตัน ส่งออกไปจีนและประเทศอื่น ๆ 80-90% เหลือบริโภคภายในประเทศ 3 แสนตัน เฉลี่ยคนไทยบริโภคทุเรียน 4.5 กก./คน/ปี

ขณะที่คนจีน (1,400 ล้านคน) ยังบริโภคทุเรียนเฉลี่ยแค่ 7 ซีด/คน/ปี หรือประมาณปีละ 1 ล้านตัน/ปี แต่ถ้าคนจีนบริโภคทุเรียนเพิ่มขึ้นอีก 2 เท่า เป็น 2.1 กก./คน/ปี ไทย-เวียดนามจะไปเอาทุเรียนจากไหนอีก 2 ล้านตัน มาให้คนจีน? แล้วถ้าไทยจะเพิ่มการส่งออกทุเรียนไปจีนอีก 1 ล้านตัน ต้องใช้พื้นที่ปลูกประมาณ 5 แสนไร่ ปลูกวันนี้อีก 4-5 ปี จึงจะออกผล

ดังนั้นภาคเอกชนจีนเขารู้ว่าทุเรียนจะขาดตลาดแน่ ๆ จึงต้องสั่งจองล่วงหน้า! ปัจจุบันราคาทุเรียนหน้าสวน กก.ละ 133 บาท ปลูกทุเรียน 1 ไร่ ได้ผลผลิตเฉลี่ย 2,000 กก. เท่ากับได้เงิน 266,000 บาท/ไร่ โดยมีต้นทุนเฉลี่ยไร่ละ 50,000 บาท ก็ยังมีกำไรไร่ละ 216,000 บาท ดีกว่าปลูกพืชชนิดอื่นมากมาย เพราะคนจีนกำลังถูกโหลกกับทุเรียนมาก!!

.....

พยัคฆ์น้อย

บทความยอดนิยม



4



วิดีโอ

หน้าหลัก

สด

Reels

รายการ

สำรวจ

วิดีโอที่บันทึกไว้



ถูกใจ

แสดงความคิดเห็น

แชร์

1





4



วิดีโอ

หน้าหลัก

สด

Reels

รายการ

สำรวจ

วิดีโอที่บันทึกไว้



สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย



ถูกใจ



แสดงความคิดเห็น



แชร์



👍👤 2

